

Số: ~~149~~.../BC-HĐND

Tân Yên, ngày ~~17~~ tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2018**  
**của HĐND huyện khóa XIX**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT**

**1. Hoạt động giám sát thường xuyên**

Năm 2018, HĐND huyện tiến hành giám sát hoạt động của UBND huyện và các cơ quan thông qua việc thảo luận, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, Viện Kiểm sát, Tòa án huyện. Đồng thời, các đại biểu HĐND huyện qua dự hội nghị và quá trình công tác đã thường xuyên giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trong việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện.

Giám sát thông qua việc xem xét việc ban hành các quyết định của UBND huyện và Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn trong năm 2018. Kết quả đã giám sát được 1486 quyết định của UBND huyện và các Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn. Qua giám sát thấy hầu hết các quyết định của UBND huyện và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn đã ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục được đảm bảo.

**2. Hoạt động giám sát của HĐND tại các kỳ họp**

**2.1. Xem xét các báo cáo trình HĐND huyện**

Tại các kỳ họp thứ 7 và thứ 8, HĐND huyện đã xem xét 38 báo cáo (trong đó: 08 báo cáo của Thường trực HĐND, 16 báo cáo của UBND, 8 báo cáo của các Ban HĐND, 6 báo cáo của các cơ quan tư pháp (gồm: báo cáo công tác 6 tháng và cả năm 2018 của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án, Viện kiểm soát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự và các Ban HĐND...)). Trọng tâm là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 và thứ 8 HĐND huyện để HĐND giám sát theo quy định.

Tại các kỳ họp thứ 7 và thứ 8, HĐND huyện đã dành thời gian một ngày để thảo luận tại tổ và hội trường. Các đại biểu đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn tập trung làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Qua thực hiện chức năng giám sát, đã kiến nghị những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý điều hành của chính quyền. Đồng thời, xem xét quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

## **2.2. Giám sát thông qua hoạt động chất vấn**

Nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được thực hiện theo nhóm vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri trong huyện quan tâm, đề xuất. Tại các kỳ họp trong năm 2018, hoạt động chất vấn được thực hiện dân chủ, trách nhiệm, đi vào thực chất và xây dựng. Trên cơ sở đề xuất của các Ban, Tổ, các đại biểu HĐND huyện và ý kiến cử tri, Thường trực HĐND huyện đã xem xét, lựa chọn và chuyển đến thủ trưởng cơ quan, đơn vị 12 nhóm câu hỏi thuộc 08 nhóm vấn đề chính như: *Tài chính- ngân sách; Điện năng; Tài nguyên - môi trường; cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp; An ninh trật tự xã hội; Quy hoạch và quản lý dự án...* Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được chất vấn đã trả lời nghiêm túc các vấn đề mà đại biểu nêu. Đồng thời đề ra các giải pháp cần thực hiện nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề mà cử tri nêu. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã nêu câu hỏi bổ sung để được trả lời, làm rõ vấn đề. Công tác điều hành chất vấn của chủ tọa kỳ họp linh hoạt, tập trung vào các nội dung trọng tâm, kết luận từng nội dung, nhóm vấn đề cụ thể.

Sau chất vấn, chủ tọa kỳ họp đã đánh giá về kết quả chất vấn và trả lời chất vấn, thống nhất những giải pháp quan trọng trong từng lĩnh vực cụ thể, xác định rõ nội dung cần phải thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị để đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động hiệu quả của các cơ quan nhà nước. Qua giám sát của Thường trực HĐND huyện về thực hiện các giải pháp do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đưa ra trong trả lời chất vấn cơ bản đều đã triển khai thực hiện đạt kết quả, được cử tri và nhân dân ghi nhận.

## **3. Hoạt động giám sát chuyên đề**

Căn cứ vào chương trình giám sát năm 2018, HĐND huyện đã ban hành nghị quyết thành lập 02 đoàn giám sát. Các đoàn giám sát đã xây dựng kế hoạch và thực hiện xong 02 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát của HĐND huyện. Cụ thể đã giám sát: Việc thực hiện quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong các năm 2016, 2017; việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn huyện Tân Yên trong các năm 2016, 2017.

Các cuộc giám sát chuyên đề được triển khai thực hiện theo quy định của Luật, đúng thời gian theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Qua giám sát đã đánh giá được những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và

kiến nghị những giải pháp cần làm nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Sau giám sát, đã ban hành các Nghị quyết về kết quả giám sát và giao Thường trực HĐND theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo lại HĐND trong năm 2019.

Trước kỳ họp thứ 7 và thứ 8 HĐND huyện, Thường trực HĐND đã quyết định thành lập đoàn để giám sát tiến hành giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, thứ 8 và việc thực hiện các giải pháp đã nêu trong trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Kết quả, đã tiến hành giám sát 103 ý kiến, kiến nghị của cử tri (*trong đó có 06 ý kiến từ các kỳ trước chưa giải quyết xong*) và các giải pháp do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đưa ra khi trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 và thứ 7. Qua giám sát, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn đã chỉ đạo xem xét giải quyết 103/103 kiến nghị, trong đó: đã giải quyết xong 96 ý kiến, còn 7 nội dung thuộc các lĩnh vực: giao thông - thủy lợi, giao thông - xây dựng, thương mại, văn hóa xã hội... đang được các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết nhưng chưa dứt điểm. Các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, một số giải pháp đã được thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên còn một số giải pháp triển khai thực hiện của một số cơ quan chưa dứt điểm như: Giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng xe quá tải, quá khổ và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an cơ sở; giải pháp nhằm giảm nợ đọng thuế; giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra tại khu đường Cao Kỳ Vân giao với đường Đình Giã- khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng; vấn đề chỉ đạo xây dựng bãi rác tập trung đối với 7 xã chưa có bãi rác.

Ngoài giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát của HĐND, năm 2018 Thường trực HĐND đã tiến hành giám sát, khảo sát 4 chuyên đề, các ban của HĐND đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề riêng. Kết quả các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND đều có báo cáo trình kỳ họp HĐND; sau giám sát đều có kết luận của Thường trực HĐND để cơ quan chức năng thực hiện. Kết quả các cuộc giám sát chuyên đề do các ban HĐND thực hiện đều được báo cáo tại phiên họp HĐND và có kết luận của Thường trực HĐND để yêu cầu thực hiện các kiến nghị phù hợp.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao. Hoạt động giám sát của HĐND được Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, chất lượng giám sát được nâng lên, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của HĐND.

Thường trực HĐND đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình giám sát của HĐND cũng như các hoạt động giám sát khác thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình; quan tâm chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, Tổ, các đại biểu HĐND huyện. Việc theo dõi, giám sát

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm và đi vào nền nếp; các nội dung giám sát chuyên đề được thực hiện có hiệu quả, sát với tình hình thực tế, qua đó đã động viên khích lệ những kết quả đạt được, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND, các cơ quan thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn đã nghiêm túc tiếp thu, tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế được nêu sau giám sát chuyên đề và thực hiện tốt các giải pháp khi trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Sự phối hợp trong hoạt động giám sát giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với MTTQ, các ngành liên quan, các xã, thị trấn được thực hiện tốt hơn; các Tổ và các đại biểu HĐND huyện đã tích cực phối hợp, tổ chức các hoạt động giám sát tại nơi công tác và nơi cư trú.

## **2. Hạn chế, khuyết điểm**

Việc giám sát thường xuyên của các đại biểu HĐND huyện tại nơi công tác, nơi cư trú còn ít, chủ yếu thực hiện việc giám sát theo chuyên đề và giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri trước khi diễn ra kỳ họp HĐND. Khi thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên, một số đại biểu còn ngại nêu vấn đề phát hiện thấy; chưa tích cực theo dõi, trao đổi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, yêu cầu đã được HĐND ban hành.

Một số thành viên đoàn giám sát chưa tích cực, không tham dự đầy đủ các hoạt động giám sát chuyên đề, chưa tích cực nghiên cứu, ít tham gia ý kiến trong quá trình làm việc với các cơ quan, đơn vị.

Một số cơ quan, đơn vị được giám sát còn báo cáo chậm so với hạn định, thông tin trong báo cáo còn chưa đầy đủ so với đề cương, có nội dung phải bổ sung, điều chỉnh dẫn đến khó khăn cho việc tổng hợp, đánh giá kết quả giám sát. Một số cơ quan chưa tích cực thực hiện các giải pháp khi trả lời chất vấn hoặc chậm xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri.

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận sau giám sát của một số cơ quan chuyên môn còn chậm, hiệu quả chưa cao.

***Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018./.***

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

### **Bản điện tử:**

- Các Ban HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVHD.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Toàn**